

ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๒๕๐



ศอ.ปส.ปค.

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมการปกครอง มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Dopa Drug Report) การดำเนินโครงการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้มีหนังสือแจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอที่เริ่มดำเนินโครงการฯ แล้ว รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (<http://164.115.41.24/drugrep2/app/user/index.php>) ในหัวข้อ “ระบบรายงานข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด” อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ และรายงานผลการติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภายหลังด้วย

๒. การบันทึกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน หากภายหลังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปรับปรุงข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ ในระบบเสร็จสิ้นแล้ว กรมการปกครองจะมีหนังสือแจ้งให้บันทึกข้อมูลภายหลัง



สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ (ศอ.ปส.ปค.)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒๒๗๘๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๓/๔๑๙